

“MUSIC FACTOR” อย่างเข้าสู่ปีที่ 10



“MUSIC FACTOR” อย่างเข้าสู่ปีที่ 10

เตรียมเปิดคอร์สใหม่เอาใจคนอยากมีเพลงเป็นของตัวเอง

ได้เรียนรู้วิธีผลิตผลงานคุณภาพทุกขั้นตอนกับมืออาชีพ เป็นที่แรก !!!



‘Music Factor’ (มิวสิค แฟคเตอร์) โรงเรียนสอนดนตรีที่มุ่งเน้นการเรียนดนตรี ตั้งแต่เบสิกอย่างถูกวิธี พร้อมมีหลักสูตรคุณภาพระดับมืออาชีพ เปิดคอร์สพิเศษระดับพรีเมียมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจการผลิตงานเพลง และผู้ที่อยากเป็นศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเอง ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดนตรีด้วยกัน โดยผู้เรียนจะสามารถมองเห็น และแก้ไขจุดบกพร่องในทักษะของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาวิธีคิดสร้างสรรค์ และนำไปใช้งานได้ในการปฏิบัติจริง

นาย กานต์ ใหญ่สว่าง (ครูกานต์) โปรดิวเซอร์และผู้อยู่เบื้องหลังงานเพลงของศิลปินชื่อดังมากมาย ผู้ก่อตั้งและผู้ควบคุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมิวสิคแฟคเตอร์ กล่าวถึงที่มาว่า ด้วยสิ่งที่ผมได้ไปศึกษาที่ MI สถาบันดนตรีของอเมริกา และการทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินมาตลอด 20 ปีนี้ ทำให้ผมมีแนวความคิดว่า อยากจะพัฒนาผู้เรียนที่สนใจด้านนี้ ให้รู้จักการสร้างสรรคผลงานขึ้นมา โดยไม่ใช่แค่การ Copy เพลง เพื่อที่จะนำไปเล่นอย่างเดียว แต่มิวสิคแฟคเตอร์ต้องการพัฒนาคนที่เรียนให้เกิดการคิด การสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะในรูปแบบของตัวเอง โดยอาจจะอิงหลักการ Copy Style ดนตรีมา เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองด้วย เพราะเป้าหมายของเราคือ ทำให้นักเรียนทุกคน “เก่ง” และ “มีความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับงานเกือบทุกอย่างในปัจจุบันนี้

ที่สำคัญความแตกต่างของมิวสิคแฟคเตอร์กับโรงเรียนสอนดนตรีอื่นๆ ที่ผมภาคภูมิใจอยู่ที่ เราไม่ได้จำกัดแค่การสอนร้อง หรือสอนดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เรามีหลักสูตรที่เป็น Premium Courses คอร์สพิเศษสำหรับคนที่ต้องการผลลัพธ์แบบมืออาชีพ ได้เรียนรู้กับโปรดิวเซอร์มืออาชีพตัวจริงที่ยังคงทำงานอยู่ในวงการเพลง และยังผลิตเพลงดังอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในกระแส และอินดี้ โดยเรารับประกันผลลัพธ์ที่ผู้เรียนต้องการ นั่นคือคุณจะสามารถผลิตเพลงได้ด้วยตัวเอง เพราะหลักสูตรของมิวสิคแฟคเตอร์จะให้ได้เรียนรู้เรื่องวิธีการคิด โครงสร้าง การเขียนเนื้อร้อง ทำนอง การทำดนตรี การเรียบเรียง จนเสร็จสิ้นออกมาเป็นเพลง 1 เพลง พร้อมมีวิธีการสอบและวัดผลจริง ซึ่ง

ยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันในงานดนตรี พวกเค้าไม่ใช่แค่อยากลงเวทีประกวดเพื่อฝึกฝนและหาประสบการณ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พวกเค้าต้องการเป็นเจ้าของคอนเทนต์และผลิตมันเองด้วย ซึ่งหลักสูตรแบบนี้ สำหรับบ้านเรา มหาวิทยาลัยยังมีน้อย อีกอย่างคนที่มาลงเรียนที่นี่ ยังมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริง เพราะโรงเรียนของเราก็คือสตูดิโอที่พวกผมใช้ทำงานจริงให้กับศิลปิน และค่ายเพลงต่างๆ ซึ่งเป็นไปได้ว่าขณะที่เรียนอยู่ หากคุณมีความสามารถโดดเด่น มีพัฒนาการที่ดี คุณอาจได้ร้องไกด์ , ร้องคอรัส หรือร่วมทำงานเพลงกับทีมเพลงก็ได้

โรงเรียนสอนดนตรี Music Factor เปิดสอนเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่สนใจดนตรีและการร้องเพลง ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านดนตรี หรือผู้มีพื้นฐานด้านดนตรีที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน **หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ ร้องเพลง , กีตาร์, เปียโน , กลอง, เบส, อูคูเลเล่, หลักสูตรโปรดิวเซอร์ , แต่งเพลง , เรียบเรียงดนตรี, หลักสูตรพัฒนาการพูด, ทฤษฎีดนตรี, ดิวทฤษฎีดนตรีเพื่อสอบเข้า ป.ตรีสาขาดนตรีทุกมหาวิทยาลัย ฯลฯ** สอนโดยครูที่มีประสบการณ์ และนักดนตรีมืออาชีพ พร้อมเครื่องดนตรี และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมสำหรับการเรียนและทำงานจริง ในบรรยากาศครบครันเป็นกันเองแต่อัดแน่นด้วยความรู้ที่มีคุณภาพ ชั่วโมงสอนเริ่มตั้งแต่ 9.00 – 22.00 น.

นอกจากงานสอนดนตรีแล้ว ที่มิวสิคแฟคเตอร์ ยังรับบริการผลิตงานเพลงในโอกาสต่างๆ และสำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร หรือ Premium Course ที่นี่ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเป็นศิลปิน เรายังช่วยคุณให้สามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับมืออาชีพ ซึ่งสามารถส่งขึ้นขาย Online ผ่าน Deezer หรือ iTunes ได้จริงอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนดนตรีที่ผลิตบุคลากรและผลงานเพลงได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว

สนใจสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่ 080-1136-469 / 098-1964-565 หรือ www.musicfactor.net
www.thaimusicfactor.com , และ www.facebook.com/MusicFactor

MUSIC FACTOR เราสร้างสรรค์ผลงานเพลง และให้ความรู้กับนักเรียน แบบมืออาชีพ